
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๖  ปีที ่ ๑ 
ครั้งที ่ ๑๑  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันพฤหัสบดทีี ่ ๒๕  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๗ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๔๒  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา  ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม
และไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายเกรียงยศ  สุดลาภา 
๒. กระทู้ถาม  ของ  นายร่มธรรม  ข านุรักษ์ 
กระทู้ถามในล าดับที่  ๑  และ  ๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม   

(นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวกัลยพัชร  รจิตโรจน์  เนื่องจากรัฐมนตรี 
ติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามในล าดับถัดไป  
ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ   
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ผู้ร้อง)  ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา  ๘๒  ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์  
(ผู้ถูกร้อง)  สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  (๖)  ประกอบมาตรา  ๙๘  (๓)  
หรือไม่  บัดนี้  ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยว่าผู้ถูกร้องมิใช่ผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ 
ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๘  (๓)  
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลง  ตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา  ๑๐๑  (๖)  ดังนั้น  ปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้  
จ านวน ๕๐๐  คน 

ที่ประชุมรับทราบ 
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จากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรไดเ้สนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ
กระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล  เรื่อง  สอบถามวิธีการ
แก้ปัญหาการสัญจรในเขตเมือง  อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  ถาม  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (นางมนพร  เจริญศรี)  
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายชุติพงศ์  พิภพภิญโญ  เรื่อง  ปัญหาช้างป่ากับ
ประชาชน  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  
จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑  โดยในระหว่าง 
การพิจารณากระทู้ถามนี้  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายอนุชา  บูรพชัยศรี  เรื่อง  การพัฒนาโครงข่าย
สิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานตามแนวทางการก าหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ   
ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มี
หนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร   
ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๐.๔๐ - ๑๑.๓๕  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม
แยกเฉพาะ  นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง   
ท าหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถาม 
แยกเฉพาะ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวสุณัฐชา  โล่สถาพรพิพิธ  เรื่อง  การผลักดัน
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าปะเหลียน  จังหวัดตรัง 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวปวิตรา  จิตตกิจ  เรื่อง  ขอให้พิจารณาใช้
ทางลาดขึ้นเครื่องบินซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานแทนบันไดในสนามบินทุกแห่ง 

กระทู้ถามในล าดับที่  ๑  และ  ๒  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม   
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (นางมนพร  เจริญศรี)   ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ตอบ 
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๓. กระทู้ถาม  ของ  นายวีรภัทร  คันธะ  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาการลดลง 
ของพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่องในคุ้งบางกะเจ้า  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร   
ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๒  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  
ธันวาคม  ๒๕๖๖   

๔. กระทู้ถาม  ของ  นางพิชชารัตน์  เลาหพงศ์ชนะ  เรื่อง  การแก้ไขปัญหา 
ขยะอาหาร  (Food  Surplus)  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๖   
ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๔  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๖๖ 

กระทู้ถามในล าดับที่  ๓  และ  ๔  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อน
การตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๙   
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

๕. กระทู้ถาม  ของ  นายอนุชา  บูรพชัยศรี  เรื่อง  การสนับสนุนส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SME)  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรี 
ที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าว
ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗   
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

๖. กระทู้ถาม  ของ  นายรวี  เล็กอุทัย  เรื่อง  การเพิ่มศักยภาพการท่องเทีย่ว 
ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เนื่องจาก 
รัฐมนตรีติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบ 
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  ตามข้อบังคับฯ   
ข้อ  ๑๗๐ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง 
ได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอน าระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  ขึ้นมาพิจารณาก่อน   
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ  คือ   

๑. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นางสาวละออง  ติยะไพรัช  เป็นกรรมาธิการ  แทน  
นางสาวปิยะรัฐชย์  ติยะไพรัช 
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๒. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  แทนต าแหน่งที่ว่างลง   
๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายวีรนันท์  ฮวดศรี  เป็นกรรมาธิการ  แทน  
นายวาโย  อัศวรุ่งเรือง 

ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องที่ค้างพิจารณา  โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎร  ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๑๐  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพุธที่  ๒๔  
มกราคม  ๒๕๖๗  คือ 

๑. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าแพง  ซึ่ง  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  เป็นผู้เสนอ   
(ในระเบียบวาระที่  ๕.๕) 

๒. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฏรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าแพง  ซึ่ง  นางสาวธิษะณา   
ชุณหะวัณ  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ภายหลังสมาชิกฯ  อภิปราย  ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติทั้ง  ๒  ฉบับ   
ให้คณะกรรมาธิการการพลังงานเพื่อพิจารณา  และมีมติให้คณะกรรมาธิการฯ  พิจารณา 
ญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา  ๙๐  วัน 

ต่อมา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องที่ค้างพิจารณาในล าดับถัดไป  คือ  ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทน 
ราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนหน้าที่การให้บริการ 
ไฟฟ้าที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการของกองทัพไปอยู่ในความดูแล 
รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง  รวมถึงการถ่ายโอนธุรกิจต่าง ๆ  ของ
กองทัพไปอยู่ในความดูแลของรัฐบาล  ซึ่ง  นางสาวเบญจา  แสงจันทร์  เป็นผู้เสนอ  
(ในระเบียบวาระที่  ๕.๖)  โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น าญัตติท านองเดียวกันอีก  ๒  ฉบับ 
ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป  คือ 
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๑. ญัตต ิ เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ศึกษาแนวทางการขอใช้ที่ดินราชพัสดุสนามกอล์ฟธูปะเตมีย์  ในความครอบครองของ
กองทัพอากาศ  เพื่อใช้เป็นสวนสาธารณะในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ 
ผลประโยชน์ของประชาชน  ซึ่ง  นายเชตวัน  เตือประโคน  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระ 
ที่  ๕.๑๓) 

๒. ญัตต ิ เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
แนวทางย้ายสนามกอล์ฟกานตรัตน์  ออกจากพื้นที่  Airside  สนามบินดอนเมืองเพื่อ
ความปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  ซึ่ง  นายเอกราช  
อุดมอ านวย  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๑๘) 

เมื่อผู้เสนอญัตติทั้ง  ๓  ฉบับ  ได้แถลงเหตุผล  ตามล าดับ  สมาชิกฯ  อภิปราย   
โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่ต่อ  ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
จ านวน  ๒๕  คน  เพื่อพิจารณา  คณะกรรมาธิการฯ  ประกอบด้วย 
 ๑. พลตรี มงคล  บุตรดาวงษ์ ๒. พลเรอืโท ชยุต  นาเวศภตูิกร 
 ๓. พลอากาศตรี จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ๔. นายณัฏฐ์ชนน  ศรีก่อเกื้อ 
 ๕. นายโกวิทย์  ธารณา ๖. นายจิรายุ  ห่วงทรพัย ์
 ๗. นางสาวเบญจา  แสงจนัทร ์ ๘. นายเชตวัน  เตือประโคน 
 ๙. นายจิรัฏฐ์  ทองสุวรรณ ์ ๑๐. นาวาโท กิตติพงษ์  ปิยะวรรณโณ 
 ๑๑. รองศาสตราจารย์พวงทอง  ภวัครพันธุ์ ๑๒. นายธนาธร  จึงรุ่งเรอืงกจิ 
 ๑๓. นายเกรียงศักดิ์  ฝ้ายสีงาม ๑๔. นายพนม  โพธิ์แก้ว 
 ๑๕. นางสาวสรสันันท์  อรรณนพพร ๑๖. ว่าที่รอ้ยตรี โมฮามัดยาสรี  ยูซง 
 ๑๗. นายนรสิสร  แสงแก้ว ๑๘. นายบัณฑิต  อา่วสถาพร 
 ๑๙. นายอาทิศักด์ิ  ตั้งใจตรง ๒๐. นายยศวัฒน์  มาไพศาลสิน 
 ๒๑. นายสะถิระ  เผอืกประพันธุ ์ ๒๒. นางศรณัยา  สุวรรณพรหม 
 ๒๓. นายเกชา  ศักดิ์สมบูรณ ์ ๒๔. นาวาตรี สธุรรม  ระหงษ์ 
 ๒๕. นายสรชัด  สุจิตต์  
  
  



- ๖ - 
 

 ที่ประชุมได้มีมติให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จ 
ภายในก าหนดเวลา  ๙๐  วัน 

 
 เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๕๘  นาฬิกา 

 
ว่าที่รอ้ยต ารวจตร ี

(อาพัทธ์  สุขะนันท)์ 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 
กลุ่มงานรายงานการประชุม                                                                                                
โทร.  ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๐๑๑ 
www.parliament.go.th 

http://www.parliament.go.th/



